

Số: 158 /TB-VP

Gia Lai, ngày 03 tháng 8 năm 2021

### THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 1063/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19**

Chiều ngày 02 tháng 8 năm 2021, đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCD phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chủ trì họp trực tuyến triển khai thực hiện Công điện số 1063/CD-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và một số biện pháp của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Dự họp tại điểm cầu của tỉnh có: đồng chí Hồ Văn Niên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Kpă Thuyên, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Hồ Phước Thành; đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Y tế; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Giao Thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ngoại vụ; Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Gia Lai); Tổ trưởng các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tại điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố gồm có: đồng chí Bí thư; Chủ tịch, Trưởng BCD và các thành viên BCD phòng, chống dịch Covid-19 của các huyện, thị xã, thành phố. Tại 160 điểm cầu các xã, phường, thị trấn gồm có: đồng chí Bí thư; đồng chí Chủ tịch UBND và các thành viên BCD; Tổ trưởng Tổ Covid cộng đồng các xã, phường, thị trấn.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế (Cơ quan thường trực BCD phòng, chống Covid-19 của tỉnh) báo cáo tình hình phòng chống dịch; ý kiến tham gia của các đại biểu; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCD tỉnh kết luận như sau:

Từ ngày 28/5/2021 đến 17h00 ngày 01/8/2021 trên địa bàn tỉnh đã có 12.187 người đi từ vùng dịch về được tổ chức cách ly tại nhà và hàng chục nghìn người được cách ly tại các khu cách ly tập trung (hầu hết là người từ vùng dịch ở các tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg); đến thời điểm báo cáo vẫn còn 5.558 người đang ở trong các khu cách ly tập trung, trong số đó đã có 72 người nhiễm Covid-19 (có 56 người từ vùng dịch về và 16 người liên quan đến các chuỗi ca bệnh gây lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tỉnh) số ca nhiễm đi về cách ly phát hiện chiếm



77,8%. Thời gian gần đây, mỗi ngày có từ 400 đến trên 900 người từ các địa phương thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về tỉnh và trên dưới 1.000 người đi qua địa bàn tỉnh. Đây là thách thức lớn cho khu cách ly, cơ sở điều trị của tỉnh.

Trước tình hình trên, từ ngày 28/5/2021 đến nay, tỉnh ta đã chủ động theo sát, nắm tình hình, phát hiện và triển khai các biện pháp xử lý kịp thời dập nhanh các ổ dịch mới không để lây lan trong cộng đồng tại các địa phương như huyện Krông Pa, huyện Ia Pa, huyện Kbang, thị xã Ayun Pa và thành phố Pleiku. Đã chủ động xây dựng các Chốt kiểm soát dịch ở các cửa ngõ vào tỉnh, qua đó kịp thời xử lý tại chỗ người từ các địa phương khác về nên đã kiểm soát ngay từ đầu vào chưa để dịch lây lan vào tỉnh và ra cộng đồng; tình hình quản lý các địa bàn, các chốt kiểm soát của tỉnh và các địa phương cơ bản thực hiện nghiêm, có hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm các lực lượng tuyến đầu là hết sức tận tụy, vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hệ thống chính trị các cấp đã vào cuộc khá tốt, trách nhiệm được nâng lên; ý thức chấp hành và phòng chống dịch của người dân cũng được nâng lên, trách nhiệm cộng đồng, sự cuu mang hỗ trợ của người dân vùng dịch ủng hộ vật chất cho các khu cách ly, cho các lực lượng tuyến đầu rất tốt, đã góp phần lớn cho công tác phòng chống dịch. Tỉnh cũng đã chủ động thực hiện nhiệm vụ kèp khá tốt, không để xảy ra đứt gãy chuỗi cung ứng, không tạo khan hàng, sốt giá. Công tác tiếp nhận, mua sắm vật tư trang thiết bị cơ bản đáp ứng; công tác tiếp nhận vắc xin và triển khai kế hoạch tiêm chủng phòng Covid-19 đảm bảo đúng yêu cầu.

Tuy nhiên, trong triển khai thực hiện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục như sau:

- Mặc dù các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo kịp thời nhưng sự phối hợp giữa tỉnh và các địa phương có lúc có nơi chưa nhịp nhàng. Một số địa phương nơi có lực lượng tăng cường hỗ trợ của tỉnh (đặc biệt là các chốt kiểm soát các cửa ngõ vào tỉnh, các khu cách ly trên địa bàn cấp huyện vẫn chưa chủ động triển khai các công việc để tham gia ngay từ đầu theo phương châm 4 tại chỗ, bản còn suy nghĩ đây là công việc của cấp tỉnh; vận hành, phối hợp với các đoàn thể chưa nhịp nhàng. Một số địa phương công tác quản lý đối tượng cách ly tại nhà chưa chặt chẽ, vai trò giám sát cộng đồng và hoạt động một số Tổ Cộng đồng vẫn lỏng lẻo.

- Các đồng chí đứng đầu các địa phương, các cơ quan giúp việc tham mưu vẫn còn một bộ phận chưa nghiên cứu thấu đáo các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống dịch, nên quá trình triển khai chưa thật sự nắm bắt hết các quy định về phòng chống dịch; ý thức của một bộ phận đảng viên, cán bộ công chức viên chức tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị chưa cao, cá biệt cán bộ lãnh đạo chưa thật sự nêu gương trong thực thi nhiệm vụ, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch tại cơ sở, làm lây lan dịch tại cộng đồng, gây bức xúc và khó khăn cho người dân và công tác phòng chống dịch.

- Việc triển khai kế hoạch ở một số cơ quan còn chậm, bổ sung khi phát sinh còn lúng túng, nhất là trong việc phối hợp thiết lập mới các khu cách ly còn lúng



túng, bị động; công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các quy định trong xét nghiệm, cách ly y tế còn chậm, có lúc chưa kịp thời, tạo bất an trong dân nhất là thời điểm người từ vùng dịch về nhiều. Công tác xử lý đi trước một bước các thông tin còn chậm, việc phản bác và xử lý các thông tin sai lệch chưa đủ sức răn đe, lan tỏa.

- Kế hoạch chuẩn bị mua vật tư y tế sinh phẩm xét nghiệm vẫn còn chậm; công tác tổ chức hướng dẫn tuyên truyền và triển khai tiêm phòng tuy cố gắng nhưng vẫn còn nhiều việc phải điều chỉnh. Công tác hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm, chưa kịp thời xử lý và đề xuất xử lý vướng mắc một số địa phương vẫn chưa triển khai tốt công tác chi trả.

Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót nêu trên, trong thời gian tới UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt một số công tác như sau:

1. Các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị cần nhận thức đầy đủ, đúng công tác phòng, chống dịch và trách nhiệm của ngành, địa phương mình, chủ động thực hiện phần việc của ngành, địa phương mình, không chông chờ, ỷ lại cấp trên.

2. Đề nghị đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các địa phương nêu cao trách nhiệm, bám sát công tác phòng, chống dịch; không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thường xuyên kiểm tra, rà soát các khâu, các điều kiện, biện pháp phòng, chống dịch để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình thế thay đổi.

3. Tổ chức tốt công tác sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hoá, không để đứt gãy chuỗi cung ứng là vấn đề quan trọng, phải được chú trọng hết mức. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19 theo Công văn số 1051/UBND-CNXD ngày 29/7/2021; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh và kịp thời báo cáo UBND tỉnh đối với các nội dung vượt thẩm quyền. Đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong mọi tình huống; không để xảy ra hiện tượng khan hiếm hàng hóa; đồng thời, phải xây dựng phương án phân phối hàng hóa thiết yếu theo các cấp độ phòng, chống dịch Covid-19.

4. Thực hiện linh hoạt và có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1063/CD-TTg ngày 31/7/2021 về phòng, chống dịch Covid-19, làm tốt công tác vừa quản lý phòng, chống dịch chặt chẽ nhưng cũng tạo các điều kiện cần thiết cho sản xuất kinh doanh.

5. Tập trung quản lý, theo dõi, tư vấn, vận chuyển điều trị F0, xử lý quản lý F1, F2 đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ trước hết là các cơ sở điều trị, các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà không để sơ hở làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; cá thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.



6. Các lực lượng thực hiện công tác phòng, chống dịch cần xây dựng cơ chế phối hợp; cấp tỉnh có lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, tăng cường cấp dưới khi cần thiết; ở cấp địa phương cần chủ động triển khai theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, nguồn lực tại chỗ), không xem đó là nhiệm vụ cấp trên, cần hết sức tạo điều kiện hỗ trợ các lực lượng của tỉnh tăng cường cho địa phương xử lý các điểm nóng ở địa phương mình (đặc biệt là 4 chốt cửa ngõ vào tỉnh, các đường mòn, lối mở ở các địa phương lân cận với tỉnh). Huy động mọi nguồn lực tham gia phòng, chống dịch như nhân lực, vật lực, sự ủng hộ của người dân tỉnh.

7. Việc tiêm vắc xin chính là chìa khoá để bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân, do đó cần xây dựng kế hoạch chủ động đầy nhanh, chuẩn bị nhân lực để triển khai tiêm chủng tốt và nhanh nhất. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các bệnh viện khẩn trương tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo tiến độ vắc xin được Bộ Y tế cấp cho các lực lượng tuyến đầu, các lực lượng sản xuất, phân phối, lưu thông và nhân dân từ 18 tuổi trở lên theo tiến độ cung cấp vắc xin của Bộ Y tế.

8. Công tác an sinh xã hội cần được quan tâm, tăng cường sự vào cuộc, đồng lòng của người dân và sự ủng hộ người dân cả về vật chất và tinh thần trong giai đoạn này rất đáng quý. Đẩy mạnh triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện, rà soát, kịp thời bổ sung đối tượng cần hỗ trợ, dứt khoát không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; chăm lo sức khỏe và đời sống cho người nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng yếu thế khác.

9. Về đón công dân: Tạm thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1063/UBND-KGVX ngày 01/8/2021 về việc tạm dừng tiếp nhận người dân Gia Lai tự phát đi về từ các tỉnh, thành phố đang áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ **00h00 'ngày 02/8/2021**. Các địa phương rà soát người dân của địa phương mình hiện đang ở các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, yêu cầu ở lại địa phương đang làm việc, công tác không tự ý quay về địa phương khi chưa được địa phương chuẩn bị sẵn sàng và triển khai kế hoạch đón, tổ chức các điều kiện chăm sóc, chữa bệnh, ăn ở đảm bảo chu đáo tránh nguy cơ lây nhiễm cao. Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người dân không ra khỏi nơi cư trú **"ai ở đâu ở đấy"** trong khoảng thời gian nhất định.

10. Chú trọng bảo vệ nguồn nhân lực đối với lực lượng y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch; đảm bảo tốt nhất các điều kiện bảo vệ sức khoẻ, không để lây nhiễm bệnh trong lực lượng này. Thực hiện đúng các chế độ chính sách cho cán bộ nhân viên y tế tuyến đầu, các lực lượng tham gia tuyến đầu.

11. Công tác truyền thông cần kịp thời, chính xác đầy đủ và minh bạch về công tác phòng, chống dịch như điều trị cho xuất viện các ca F0; các điều kiện về cách ly tập trung đối với F1 và cách ly tại nhà đối với F2. Tiếp tục tăng cường công



tác thông tin truyền thông để người dân đề cao cảnh giác, thực hiện theo đúng các yêu cầu trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 và việc tiêm vắc xin.

Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai thực hiện việc thống nhất các nền tảng công nghệ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn quốc theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; thực hiện việc hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn và đảm bảo cung cấp hàng hoá thiết yếu trong đại dịch.

12. Công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế của các cấp cần khẩn trương thực hiện. Sở Y tế tiếp tục rà soát, lên kế hoạch mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ,... phục vụ công tác phòng, chống dịch và thường xuyên liên hệ Bộ Y tế để tổ chức tiếp nhận, điều phối các trang thiết bị, sinh phẩm, test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trong toàn tỉnh. Đồng thời chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn bảo đảm nhu cầu y tế cho người dân, tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh khác có nhu cầu.

13. Ngành Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các điều kiện và xây dựng kế hoạch tổ chức năm học mới 2021 - 2022 đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

14. UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các địa phương có tuyến Quốc lộ 19 và Quốc lộ 14 đi qua địa bàn, chỉ đạo các ngành liên quan, UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm hộ, nắm người; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân kịp thời phát hiện, tố giác các trường từ vùng dịch về nhưng không khai báo hoặc khai báo gian dối nhằm trốn tránh cách ly tập trung theo quy định.

15. UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện ngay hồ sơ thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư công trên địa bàn để khi Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua các Nghị quyết khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ và của UBND tỉnh.

16. Giao Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của thành Phố Pleiku để đánh giá tình hình phòng, chống dịch Covid-19 và đề xuất giải pháp trong hình thức mới trên địa bàn thành phố Pleiku.

17. UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trân trọng biết ơn sự tham gia quên mình của các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch thời gian qua, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, sự đoàn kết tin tưởng của nhân dân và cộng đồng dân cư trong chấp hành, ủng hộ và trong nhiều hành động tốt đẹp như hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau và hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng khó khăn khác.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội; Giám đốc các sở, ban, ngành; các thành viên BCĐ của tỉnh; Chủ tịch UBND, BCĐ các huyện, thị xã, thành phố biết, tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);
- T/T HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các hội, đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, KTTH, NC, NL, KGVX.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Văn Lộc**